






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

19 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, thecoverage, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร.เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวว่าการดำเนินงานระยะที่ 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ประชาชนให้การตอบรับอย่างมาก ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการใกล้บ้าน ลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร ระยะที่ 2 อีก 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา เตรียมคิกออฟ มี.ค.67 ได้กำชับให้เร่งจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ สอบถามรายละเอียดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เน้นสื่อรูปแบบอินโฟกราฟิกและช่องทางโซเชียล รวมทั้งออกหน่วยบริการประชาชนในการยืนยันตัวตน Health ID เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรักษา และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานใน 8 จังหวัดนำร่องต่อไป</p>	
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p>นโยบายลดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผจก., สยามรัฐ,hfocus, songsiam, thaitodaynews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานกรรมการ สสส. เผยผลการประชุมกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 2/2567 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนกลไก กกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานระหว่าง สร. มท. ศธ. และ สสส. โดยใช้ต้นทุนการทำงาน พขอ. 878 อำเภอ เชื่อมกลไกการขับเคลื่อนงานด้วยแนวคิดการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือกระบวนการชุมชนล้อมรั้ว (Community Based Treatment : CBTx)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุดตัวเลขผู้ใช้/ ผู้เสพยาเสพติดอยู่ที่ 1.9 ล้านคน ในจำนวนนี้มีถึง 1.4 ล้านคนที่เป็นผู้ใช้ยาที่ไม่มีอาการ หากจำนวนนี้ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดในชุมชนโดยสมัครใจ จะช่วยแก้ไขปัญหายาได้ เป็นการคืนคนดีสู่สังคม ดังนั้น CBTx คือ ความหวังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย เชื่อว่าการใช้ชุมชนเป็นฐานจะเป็นจุดแตกหักในการเอาชนะยาเสพติดได้ภายใน 1 ปี มีต้นแบบชุมชนที่ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ อาทิ จ.หนองบัวลำภู ที่สามารถประกาศเป็นจังหวัดสีขาวได้แล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจ เรื่อง เสียงประชาชนต้องการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดยังคงมีความรุนแรง แต่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำรวจมากที่สุด และมีประสบการณ์พบเห็น จนท.ตำรวจ ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขพื้นที่ เช่น รพ.สต. อสม. เป็นต้น ลงพื้นที่ที่ชุมชนร่วมกันแก้ไข ทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนที่พสกอภัย ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืนคือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ยั่งยืนโดยภาพรวม ดังนั้น แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เพิ่มขึ้นจะเป็นพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติดได้สำเร็จอย่างยั่งยืนตามแนวนโยบายรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ รองหัวหน้าพรรค รทสช. กล่าวว่า ภายหลังจากประกาศกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่ให้นิสินฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 คือไม่เกินที่ 5 เม็ด โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ผ่าไปยังฝ่ายปกครอง มท. ร่วมกับจนท.ตำรวจ ให้คุมเข้มกวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติด ไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลังเป็นกระแสสังคมทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่ากรณียาเสพติด 5 เม็ดแล้วเป็นแค่ผู้เสพ เท่ากับเป็นผู้ป่วยไม่ต้องรับโทษ แค้เข้ารับการรักษา ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่เข้าใจกันไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขา 2</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, thainews)</p> <p>- นายกรัฐมนตรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. รมว.วัฒนธรรม และรมว.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างรพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขา 2 บ้านลุ่มบอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ตั้งอยู่ห่างจาก รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หรือรพ.บ้านม่วงเดิม 11 กม. เพื่อเพิ่มศักยภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชน ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะกลางและระยะประคับประคอง และศูนย์อำนวยการฯ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 ก.พ.66 ขณะนี้มีงบจากการบริจาค 78.5 ล้านบาท กำลังดำเนินการ 4 รายการ ได้แก่ 1.อาคารผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน/กายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทย 2.อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 3.หอธรรมจินตาสุข และ 4.หม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงสูง เสนอนายกฯ ของบเพิ่มเติมอีก 98.94 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน (อาคารอำนวยการฯ mic) อาคารโภชนาการ อาคารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมบำรุง ระบบน้ำประปาและระบบไฟฟ้า พร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2569</p> <p>ทั้งนี้ นายกฯ ได้ติดตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งขณะนี้จ.สกลนคร ทดลองใช้ที่รพ.สว่างแดนดิน อยู่ในช่วงการเตรียมระบบดิจิทัล ไอที เพื่อเชื่อมโยงระบบอื่นๆ ให้เข้าถึงได้มากที่สุด</p>	
<p>มหกรรมตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. และดร.สุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เปิดมหกรรมตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เนื่องในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก ประจำปี 2567 ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้จัดบริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจ OV-RDT 4,000 ราย พร้อมจ่ายยาฆ่าพยาธิ รวมทั้งตรวจอัลตราซาวด์มะเร็งท่อน้ำดี ทราบผลและให้คำแนะนำหลังตรวจทันที 600 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ประเทศไทย มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาเหตุหลักจากโรคพยาธิใบไม้ตับ สธ.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ 30 จังหวัดเสี่ยงสูง ตั้งแต่ปี 2559 ตั้งเป้าหมายลดอัตราการติดพยาธิใบไม้ตับให้น้อยกว่า 1% ภายในปี 2568 และลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีลง 2 ใน 3 ในปี 2578 โดยการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป และตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป</p> <p>นายสุทิน กล่าวว่า ประชาชนภาคอีสานและภาคเหนือ มีวัฒนธรรมการทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะเมนูอาหารที่ทำมาจากปลาเกล็ดขาววงศ์ปลาตะเพียน ซึ่งมีระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับอยู่ โดยพบอัตราการติดเชื้อใน 30 จังหวัดเสี่ยงสูงอยู่ที่ 42% ส่วนเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) อยู่ที่ 37% สูงสุดที่จ.มหาสารคาม การจัดมหกรรมในครั้งนี้ ยังได้ทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนกองทุนเพื่อการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยจะนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้หายขาดด้วย</p>	
<p>ค่านายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, hfocus, mfocusnews, thailandinsidenew, thekey)</p> <p>- นพ.ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวขอขอบคุณคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่รับฟังความเห็นอย่างรอบด้านและมีมติไม่เห็นชอบให้เพิ่มเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมเผยจากการติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฯ โดยขยายเวลาปิดสถานบริการในเวลาตี 4 ในพื้นที่ 4 จังหวัดน่านรอง พบการเสียชีวิต 18 รายเพิ่มจากปีก่อน 8 ราย หรือเพิ่มขึ้น 80% แนวโน้มนี้เหมือนกันทั้ง 4 จังหวัด และเพิ่มการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเวลาเช้าตรู่อย่างน้อยที่สุด 8 รายต่อเดือน หรือประมาณ 100 รายต่อปี พร้อมยืนยันรัฐบาลไม่ควรสนับสนุนการขยายเวลาขายแอลกอฮอล์ให้กับร้านอาหาร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพิ่มเติมอีก เพราะจะมีผลทำให้คนเสียชีวิตเพิ่มอีก 5-10 เท่า และรัฐบาลสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้โดยไม่ส่งเสริมการดื่มแอลกอฮอล์</p>	
<p>สร.รณรงค์ทายากันยุงป้องกันไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (thaipbs, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกขณะนี้น่ากังวล เนื่องจากพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเดือนม.ค.พบผู้ป่วยแล้ว 8,197 ราย มากกว่าปี 2566 ถึง 1.9 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังพบว่า 80% โดยเฉพาะผู้ใหญ่ไม่ได้มารพ.แต่ป่วยเป็นไข้เลือดออก มีเชื้อไวรัสอยู่ แต่อาการไม่มาก มีไข้ และไปซื้อยากินเอง เมื่อถูกยุงกัดจึงนำโรคแพร่เชื้อคนอื่นด้วย ดังนั้นเมื่ออยู่บ้านควรทายากันยุงหรือโลชั่นกันยุงป้องกันไว้ดีที่สุด ขณะที่วัยทำงานมีอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เพราะไม่คิดว่าป่วยเป็นไข้เลือดออก ซ้ำอยากกลุ่มเอ็นเสด ยาสเตียรอยด์มากินเอง ซึ่งเสี่ยงเสียชีวิตได้ แนะนำให้กินยาพาราเซตามอล แต่หากมีไข้สูงลอย 2-3 วัน อาการไม่ดีขึ้นต้องรีบพบแพทย์</p>	
<p>เปิดแนวทางรักษา "ภาวะซึมเศร้า"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ว่า ทีมวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศในยุโรป ได้ทำการทบทวนงานวิจัยทั่วโลกและวิเคราะห์ห่อภิมาณ เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ British Medical Journal เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 พบว่า การออกกำลังกายนั้นช่วยเรื่องภาวะซึมเศร้าได้ดี เช่น เดิน จ็อกกิ้ง การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ แอโรบิก และโยคะ การออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์มาก นอกเหนือไปจากกระบวนการจิตบำบัด และการใช้ยารักษา</p>	
<p>พบผู้ป่วยมีอาการทางจิตมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา ชี้ 10 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตมากขึ้น เด็กซึมเศร้าตั้งแต่อายุน้อยวัยทำงานมีปัญหาการปรับตัว Generation Gap ทำให้เครียด นอนไม่หลับ ส่วนผู้สูงอายุมีอาการซึมเศร้า เหงา ลูกหลานไม่มีเวลาให้ แนะนำให้ดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตก่อนป่วย หรือหากยังไม่ต้องการมา รพ. สามารถปรึกษาได้ก่อนที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>การใช้ยาย้อมผม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd, nation)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึง กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ว่าการใช้ยาย้อมผมบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อตับหรือไต ว่า ออย. ได้ประสานแพทย์ผู้ให้ข่าวแล้ว ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นรายงานในต่างประเทศ พบผู้ป่วยบางรายมีความผิดปกติของตับและไตสัมพันธ์กับการสัมผัสยาย้อมผม แต่จำนวนเคสไม่มาก ทั้งนี้ ออย. ได้ตรวจสอบยาย้อมผมอย่างสม่ำเสมอ พบว่ายาย้อมผมที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้ง ใช้ชนิดและปริมาณของสารเคมีเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการใช้ ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ แนะนำประชาชนและช่างทำผม ใช้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจเกิดการระคายเคืองได้</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก.)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยหากสัมผัสโดนสารกันบูดในปลาหนึ่ง จะเป็นมะเร็งผิวหนัง เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนัง และกระบวนการผลิตปลาหนึ่งถือเป็นการถนอมอาหารและไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูด</p>	
<p>สปสช.ยืนยันไม่มีหนี้สินค้างกับ อภ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, มติชน, spacebar, hfocus, newswit, thailand4, thaipr, mcot)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ชี้แจงกรณี อภ. รายงานมีลูกหนี้ (ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน) ที่มียอดค้างชำระและยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ ในปี ป.ม. 2566 ส่งผลให้ อภ. ต้องกู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีสปสช. ค้างชำระอยู่ จำนวน 4,133.72 ล้านบาท ว่า สปสช. ขอยืนยันไม่มีภาระหนี้สินค้างกับ อภ. ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตามโครงการพิเศษของ สปสช. ที่ให้ รพ.ราชวิถี เป็นตัวแทนหน่วยบริการในการจัดซื้อแทน สปสช. เนื่องจากตามกฎหมาย สปสช. ไม่สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้ โดยในปีงบประมาณ 2566 ตั้งงบ.การจัดหายาและเวชภัณฑ์ตามโครงการพิเศษ อยู่ที่ 9,520 ล้านบาท ซึ่งได้ออนให้ รพ.ราชวิถีเพื่อนำไปจ่ายให้ อภ. แล้ว 8,281 ล้านบาท และมีงบ.รอเบิกจ่ายอีก 941 ล้านบาท ที่รพ.ราชวิทยังไม่ได้ทำหนังสือเบิกงบ.มาที่ สปสช. หากได้รับหนังสือเบิกจ่ายฯ ภายใน 15 วันทำการก็จะโอนเงินให้กับ รพ.ราชวิถีเพื่อนำไปจ่ายค่ายาให้กับอภ. โดยเรื่องนี้ รพ.ราชวิถีทราบแล้ว และจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว</p>	
<p>ระดมสมองแก้วิกฤตประชากรไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผจก., thejournalistclub, thekey, bangkokbiznews)</p> <p>- นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. กล่าวว่า พม.เตรียมจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงของครอบครัวไทย เพื่อให้พ้นภัยวิกฤตประชากร ในวันที่ 7 มี.ค.67 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมแลกเปลี่ยนและหาแนวทางวิธีการที่จะเพิ่มจำนวนประชากร เพื่อนำผลการหารือเสนอต่อที่ประชุม ครม. ในต้นเดือนเม.ย.67 และเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติในปลายเดือนเม.ย.67</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 (กฎหมายอุ้มบุญ) ก่อนนำเสนอ ครม.อีกครั้ง โดยกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ในคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้น ซึ่งเมื่อผ่าน ครม. จะส่งเรื่องไปให้คกก.กฤษฎีกาพิจารณา หากไม่มีการแก้ไขจะส่งกลับเข้า ครม.เห็นชอบ และประกาศบังคับใช้ได้ จากนั้น กรมฯ จะดำเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ ที่เป็นกฎหมายลูกเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนที่มีการแก้ไขใน พ.ร.บ.</p> <p>กรณีที่มีการจดทะเบียนสมรสปลอม เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์อุ้มบุญ แต่เบื้องหลังเป็นการค้ำมนุษย์ นพ.สุระ กล่าวว่า มีหลักเกณฑ์การพิจารณา หากเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ก็ต้องพิจารณาให้ทำได้ ส่วนคนที่ไม่ทำตามหลักเกณฑ์อยู่ใต้ดิน ซึ่งแม้จะมีหรือไม่มีกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงทำอยู่เป็นเรื่องของความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องติดตามดำเนินการตามกฎหมาย โดยเอสไอ จะดำเนินการตามกฎหมายกรณีการอุ้มบุญที่ผิดกฎหมาย เมื่อถามถึงกรณีการให้ชาวต่างชาติมาทำอุ้มบุญที่ประเทศไทยยังไม่มีมีการแก้ไขกฎหมายให้ชาวต่างประเทศทำอุ้มบุญในไทยได้ ยังยืนยันว่า ตามกฎหมายคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องเป็นคนไทย</p>	
<p>กาฬสินธุ์พบคนตา อสม.วัย79ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>-นายอำนาจ ภูทองกลม ผอ.รพ.สต.บ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการนวัตกรรมสุขภาพให้กับ อสม. เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ขณะที่ อสม.อายุสูงสุดวัย 79 ปี โชว์พิต พร้อมเผยเคล็ดลับ วิ่งออกกำลังกาย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ รับประทานอาหารพื้นบ้าน ปลอดภัยไม่มี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยการวิ่งและชกมวย ประมาณ 20 นาที จึงทำมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews hfocus)</p> <p>-ผศ.ดร.นพ.วิรัช เกษมทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ผอ.องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและคณะได้เข้าให้ข้อมูล ‘ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า’ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมาย และมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย เสพติด เด็กเยาวชนตกเป็นเป้าหมายการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า ควรเพิ่มความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย และรัฐควรปกป้องนโยบายสาธารณะจากการแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า</p>	